

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm phân xưởng may Công ty Cổ phần Đô Lương tại cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng).



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đông La (Đông Hưng).



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn lên cầu La Tiên.

xem xét kỹ năng lực, nguồn gốc của nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư khi đầu tư vào địa bàn phải đóng góp ngân sách cho địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư tại các cụm công nghiệp.

Đến thăm nhà xưởng sản xuất, bếp ăn của Công ty Cổ

phần Đô Lương thuộc Tổng công ty Đức Giang tại cụm công nghiệp Đô Lương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng chí đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng

trạm xử lý nước thải tại cụm

công nghiệp. Quan tâm, chăm lo đời sống, nâng cao hơn nữa thu nhập và bảo đảm tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.

Kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiên, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đúng theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong lần kiểm tra trước. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện thi công công

trình bù lại giai đoạn trước đó, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng. Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất khu vực hai bên đường để khai thác hết tiềm năng, lợi thế khi công trình đưa vào sử dụng, nhằm nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống (GDTT) cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), giúp thế hệ trẻ trưởng thành hơn và sống có lý tưởng hơn.

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), chúng tôi có dịp dự buổi nói chuyện truyền thống giữa cán bộ Hội CCB huyện Thái Thụy với các em học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh. Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí đầm ấm với nhiều câu hỏi xoay quanh câu chuyện về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Dù đã được học và biết các sự kiện lịch sử trong sách giáo khoa nhưng khi gặp các "nhân chứng sống", nghe các CCB kể chuyện đã giúp các em hiểu thêm về truyền thống anh hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với tổ chức các buổi



Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy tổ chức tham quan Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh.

nói chuyện truyền thống, Hội CCB huyện Thái Thụy còn tổ chức cho học sinh tham quan Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền. Em Phan Thị Thảo Trang, lớp 10A14 Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết: Thông qua những câu chuyện các bác CCB kể, được tham quan, học tập, tìm hiểu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã giúp chúng em hiểu

thêm về thân thế và sự nghiệp người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng em rất tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, không ngừng rèn luyện để trở

thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

So với những năm trước, công tác GDTT cho ĐVTN, học sinh đã được các cấp hội CCB tổ chức với chất lượng và hình thức đa dạng hơn gần với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Trong năm 2018, Hội CCB huyện Vũ Thư đã tổ chức nói chuyện truyền thống tại 21 trường tiểu học và THCS, thu hút hơn 12.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Ông Nguyễn Quốc Hương, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Nội dung GDTT luôn được các cấp hội chủ động xây dựng và liên tục đổi mới qua từng năm bằng những nhân chứng, sự việc cụ thể. Ngoài ra, tại các buổi nói chuyện truyền thống, các CCB cũng đưa ra những câu hỏi và học sinh trả lời, tặng những phần quà tạo không khí sôi nổi, thu hút học sinh tham gia suy nghĩ, tìm hiểu về truyền thống dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang có những biểu hiện sống lệch lạc, xuất hiện những "căn bệnh" thời đại như sống thực dụng, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành luật pháp, xem nhẹ và dần xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng.

Trước thực trạng đó, công tác GDTT cho ĐVTN, học sinh là hết sức cần thiết. Vì vậy, ngoài tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình phối hợp "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Năm 2018, hai đơn vị đã tổ chức trên 200 buổi nói chuyện truyền thống về Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cho hơn 61.600 lượt ĐVTN, học sinh; giao lưu, tặng quà cho hơn 2.600 thanh niên nhập ngũ.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác GDTT cho thế hệ trẻ; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền từng tháng, từng năm và không ngừng đổi mới nội dung và hình thức giáo dục. Đặc biệt, trong tháng 5/2019, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn và xây dựng các mô hình ĐVTN đồng hành cùng hội viên CCB tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các ứng viên cơ hội thông tin trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN, gắn kết tình cảm giữa ĐVTN với hội viên CCB, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

TIẾN ĐẠT

Bước đệm quan trọng trong công tác tuyển quân

Tháng 4 hàng năm là thời điểm các địa phương đồng loạt tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) tuổi 17 cho nam công dân. Đây là bước đệm quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân.

7 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Trạm Y tế thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) khi địa phương tổ chức đăng ký NVQS tuổi 17 năm 2019 cho nam công dân. Theo quy định, việc sắp xếp các bàn đăng ký hợp lý, có sự hướng dẫn tận tình của cán bộ quân sự huyện, thị trấn nên công tác đăng ký nhanh gọn, thuận lợi. Chỉ trong buổi sáng, thị trấn đã hoàn thành đăng ký NVQS tuổi 17 cho 68 nam công dân, đạt 100% so với tổng số phát lệnh. Theo quy định, nam công dân đủ 17 tuổi (sinh từ ngày 1/1/2002 đến ngày 31/12/2002) có hộ khẩu thường trú tại địa phương chưa đăng ký NVQS lần đầu phải đăng ký NVQS theo luật định. Trước khi thanh niên ra về, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn không quên nhắc nhở các em giữ gìn cẩn thận giấy đăng ký lần đầu.

Em Nguyễn Anh Quân, sinh năm 2002 (khu 4, thị trấn Diêm Điền) chia sẻ: Sau khi có giấy báo đăng ký NVQS, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em nghỉ học nửa ngày để tham gia đăng ký. Đến đây, em được cán bộ quân sự hướng dẫn rất tận tình. Em đã đăng ký xong và hứa khi đến tuổi thực hiện NVQS sẽ chấp hành theo quy định...



Thanh niên thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17.

Ông Lê Xuân Quý, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Ngay từ khi nhận được kế hoạch của trên, Đảng ủy, UBND thị trấn đã thống nhất, quyết tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đăng ký NVQS cho nam công dân đủ 17 tuổi. Để làm tốt công tác này, UBND thị trấn đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân và thanh niên nắm chắc các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời trực tiếp tổ chức đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi. Nhờ làm tốt công tác đăng ký NVQS tuổi 17, thị trấn Diêm Điền luôn quản lý tốt

nguồn nhập ngũ, các năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao ban, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Cùng với thị trấn Diêm Điền, công tác đăng ký NVQS tuổi 17 được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong huyện Thái Thụy. Qua trình thi thực địa đăng ký đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa phương của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký NVQS tuổi 17. Đến nay, 48/48 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức đăng ký NVQS, đạt 98,7% tổng số lệnh gọi.

Thiếu tá Trần Văn Bản, Ban Quản lý Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trực tiếp theo dõi, kiểm tra

Việc đăng ký NVQS tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng công dân nam tuổi 17 hiện có của địa phương về lý lịch, trình độ học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình. Từ đó, xác định nguồn công dân nam đưa vào xét tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ khi đến tuổi thực hiện NVQS. Đây là khâu rất quan trọng nên Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố phải rà soát chặt chẽ, đăng ký đúng, đủ đối tượng, không để xảy ra tình trạng tồn sót, ảnh hưởng đến công tác tuyển quân những năm sau.

(Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)

CHQS huyện cho biết: Trước khi tổ chức đăng ký NVQS tuổi 17, Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách địa bàn, cán bộ cơ quan quân sự các xã, thị trấn và thôn đội trưởng nắm chắc về quy trình các bước rà soát, đăng ký, nắm nguồn và công tác quản lý nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, công tác đăng ký được tổ chức vào ngày nghỉ để thuận lợi cho các em học sinh cũng như các cháu đã đi làm; đồng thời, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Với cách làm như vậy nên không chỉ có lãnh đạo, chỉ huy thuộc LLVT huyện mà đội ngũ lãnh đạo ở các đầu mối xã, thị trấn cũng như thôn, khu phố cũng đã thấy rất rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký NVQS tuổi 17. Đến nay, 48/48 xã, thị trấn trong huyện đã có 1.623 nam công dân tuổi 17 đến làm thủ tục kê khai đăng ký NVQS, đạt 98,7% tổng số lệnh gọi.

Thiếu tá Trần Văn Bản, Ban Quản lý Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trực tiếp theo dõi, kiểm tra

TIẾN ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức đấu giá công khai lô đất đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các phương án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại khu phố mới Riverside thuộc xã Vũ Quý và xã Vũ Trung (Kiến Xương). Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ nhận sự triển khai kịp thời của các sở, ngành và địa phương đồng thời giao huyện Kiến Xương rà soát lại việc thực hiện dự án và phương án tài chính cho dự án, phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp các vướng mắc, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất UBND tỉnh phương án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thống nhất kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản**

Chiều ngày 7/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản (cát lòng sông, ven biển) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật khoáng sản; nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân trong chấp hành Luật Khoáng sản; nâng cao hiệu quả của các cơ quan trong phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nội dung kế hoạch sẽ kiểm tra việc khai thác cát theo giấy phép đã được cấp, khai thác cát trái phép của các tổ chức, cá nhân tại sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hóa và khu vực ven biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình. Thời gian kiểm tra: hàng năm theo kế hoạch hoặc đột xuất, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 30/4 đến 31/8, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

MINH NGUYỄN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Với chủ đề **"Nâng bước thành công cùng VietinBank"**. Mục tiêu không những mang đến cho các ứng viên cơ hội nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động mà còn còn đem đến sự cân bằng trong cuộc sống và gia đình, hứa hẹn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai

Hiện nay, Vietinbank Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng 02 chỉ tiêu:

I. CHỈ TIÊU:

- Quan hệ KHDN vừa và nhỏ: 02 chỉ tiêu (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm)

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC, YÊU CẦU:

(Thông tin chi tiết tại website của Vietinbank: <http://tuyendung.vietinbank.vn>)

III. PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

- Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thái Bình.
- Địa chỉ: Số 190, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.
- Điện thoại liên hệ: 02273.640.236
- Hoặc hồ sơ bản scan qua email: tuyendung@vietinbank.vn

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Đến ngày 15/5/2019.

**MỜI THAM GIA
Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng**

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2019, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng với quy mô mỗi đợt 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập; các mặt hàng điện tử, điện máy; các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm... của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín. Tại gian hàng, các doanh nghiệp có tổ chức các chương trình: tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại, giảm giá, dùng thử sản phẩm.

Thời gian và địa điểm:

- + Phiên 1: Từ ngày 24/5 - 26/5/2019 tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
- + Phiên 2: Từ ngày 27/5 - 29/5/2019 tại xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ một phần chi phí tiền gian hàng; một phần chi phí vận chuyển hàng hóa.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Tên đơn vị: Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Bình
Địa chỉ: Số 144 - Lê Lợi - thành phố Thái Bình
Điện thoại: 02273.831.028
Email: xuctientmtb@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phiên chợ.